

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT
V/v báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm
môi trường các cơ sở giặt, tái chế
sboa bì tại xã Thái Hoà.

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 3969/STNMT-UBND, ngày 16/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường các cơ sở giặt và tái chế bao bì tại xã Thái Hoà, huyện Triệu Sơn. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra, UBND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động

Hoạt động giặt bao bì tại xã Thái Hòa du nhập vào địa phương từ khoảng năm 2012, ban đầu hình thành từ một số hộ dân hoạt động tự phát trên phần diện tích đất thổ cư của hộ gia đình với thiết bị phục vụ sản xuất đơn giản, thường có 1-2 máy giặt, công suất giặt khoảng 2000-3000 bao bì/máy giặt/ngày và 01 máy xeo giấy thu hồi bã bột giấy. Đến năm 2015, phát sinh thêm một số cơ sở trên quỹ đất xã quản lý. Nguồn nước sử dụng chủ yếu là nước mặt lấy từ sông Nhơ; nguyên liệu đầu vào là các vỏ bao bì xi măng đình thu mua từ các đại lý trong và ngoài tỉnh. Quá trình lao động tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Từ năm 2015 đến năm 2019, UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giặt, tái chế bao bì tại Thái Hoà. Đối với các cơ sở hoạt động trên phần diện tích xã quản lý, yêu cầu UBND xã chấm dứt hợp đồng thuê, chỉ đạo các hộ tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao đất lại cho địa phương quản lý. Đối với các hộ có quy mô nhỏ trong khu dân cư, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo yêu cầu hoạt động, không xả thải gây ô nhiễm môi trường. Sau khi kiểm tra, xử lý các hộ đã chấp hành nộp tiền phạt vi phạm hành chính, đầu tư nâng cấp thêm các bể lắng để thu hồi bã bột giấy, hạn chế chất thải thải ra ngoài môi trường.

Trong thời gian qua, UBND huyện cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý các vi phạm về đất đai và môi trường trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt là các vi phạm trên đất nông nghiệp theo nội dung công văn số 12233/UBND-NN ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các vi phạm từ hoạt động giặt, tái chế bao bì gây ô nhiễm môi trường.

2. Kết quả xử lý:

Ngày 17/5/2022, UBND huyện đã có Thông báo kết luận số 6370/TB-UBND về kết luận của đồng Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn thị trấn Nura và xã Thái Hòa. Theo đó, đối với các cơ sở hoạt động trái phép trên đất xã quản lý; yêu cầu UBND xã Thái Hòa, thị trấn Nura nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các tồn tại nêu trên; các cơ sở có vi phạm dừng hoàn toàn các hoạt động sản xuất và di dời máy móc, tháo dỡ công trình vi phạm. Đồng thời, đề nghị Điện lực Triệu Sơn rà soát lại toàn bộ các hợp đồng cung ứng điện và chấm dứt các hợp đồng cung ứng điện không đảm bảo điều kiện xong trước ngày 30/5/2022.

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời đảm bảo được các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân, UBND huyện đã quy hoạch khu vực sản xuất tập trung tại xã Thái Hòa với quy mô 15ha để di chuyển các cơ sở vào vị trí phù hợp, đầu tư sản xuất theo quy định. Đối với các cơ sở có vi phạm trên diện tích đất xã quản lý, UBND huyện đã yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời chỉ đạo điện lực Triệu Sơn kiên quyết hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng cung ứng điện trước ngày 30/5/2022.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm tra, xử lý tại các cơ sở giặt, tái chế bao bì tại xã Thái Hòa./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND huyện (để b/cáo);
- Lưu: VT, TNMT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc

